



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 หน้า 13 มูลค่าข่าว 326,430.-



## สุดยอดวงดนตรีนักเรียน



ผ่านพ้นไปแล้วกับการจัดงานคอนเสิร์ต FWD Music Live Fest 3 #TimeToPlaySongkran ครั้งที่ 3 ของ FWD ประกันชีวิต ที่จัดขึ้นในรูปแบบฟรีคอนเสิร์ตใหญ่กลางเมือง พร้อมเปิดพื้นที่ให้วงดนตรีระดับโรงเรียน หรือ "School Band" ได้ปล่อยพลังความสามารถบนเวทีเดียวกับศิลปินชั้นนำของเมืองไทยด้วย มาฟังความรู้สึกของเหล่าตัวแทนวง School Band ที่ได้มีโอกาสขึ้นโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้นักเลย เริ่มจาก "ก่าก้า" นายธนวิษณุ จังนิลวงษ์ นักร้องนำวง Cigarette Summer George นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เล่าถึงความรู้สึกที่ได้ขึ้นโชว์ในงานครั้งนี้ ว่า ก่อนที่พวกเขาจะได้มีโอกาสมาเล่นบนเวทีใหญ่ระดับนี้ พวกเขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเล่นดนตรีประกวดจากหลาย ๆ เวที ถึงแม้ว่าจะมีแพ้บ้างชนะบ้าง พวกเขาก็ไม่เคยท้อ การได้รับโอกาสให้มาเล่นบนเวทีเดียวกับศิลปินแถวหน้าของวงการ ก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ทำให้พวกเขาต้องฝึกซ้อมกันหนักมากขึ้น ถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต

ของพวกเขาที่จะได้มาแสดงแบบนี้ รู้สึกตื่นเต้นมากๆ แต่พวกเขาก็เล่นเต็มที่และทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุด อยากให้คนที่มาดูสนุกและมีความสุขไปกับพวกเขา  
ต่อกันที่ "กัปตัน" นายรัชพล คุ้มทองสุวรรณ นัก



ร้องนำวง Again นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บอกว่า เส้นทางของวงเราเริ่มต้นมาจากการเล่นและเรียนดนตรีมาด้วยกัน จนวันหนึ่งเพื่อนในวงอยากจะทำวงขึ้นมา เราก็ค่อย ๆ หาสมาชิกเข้ามาร่วมจนครบ ซึ่งพวกเราได้ฝึกซ้อมดนตรีร่วมกันมาประมาณปีกว่า ๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทีละเล็กละน้อยจากการเล่นตามเวทีต่าง ๆ จนเมื่อปีที่แล้วมีเพื่อนมือคีย์บอร์ดในวงได้มีโอกาสมาดูคอนเสิร์ต FWD Music Live Fest 2 ก็ได้เล่าบรรยากาศ

ของงานที่มีการเปิดเวทีให้วงดนตรี School Band มาเล่นโชว์ ทำให้เกิดความตั้งใจว่า อยากรจะเป็นวงที่ได้รับคัดเลือกมาเล่นบนเวทีนี้สักครั้ง จนกระทั่งกลายเป็นความจริง พวกเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นโอกาสของวงเรา ได้มาเล่นดนตรีบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ระดับนี้ พวกเราดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้มาเล่นเป็นวงเปิดให้กับศิลปิน ถือเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และเป็นเวทีที่เปิดพื้นที่ให้วงดนตรีของนักเรียนได้มาแสดงความสามารถกัน

ปิดท้ายกันที่ “ลัคกี้” นายดิถีโชค



วงษ์บัณฑิตเจริญ นักร้องนำ และ “ปิ่น” ภาธร บุษราคัม มือกีตาร์ วง Chili Fish Sauce นักเรียนชั้นม.6 จากโรงเรียนโยธินบูรณะ บอกว่า วงของเราเพิ่งตั้งกันมาได้ไม่นาน การที่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางดนตรี ได้มาเล่นเปิดให้กับศิลปินดังระดับประเทศ เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ไม่ได้หาได้ง่าย ๆ อีกทั้งยังทำให้ทุกคนได้เห็นพวกเราและได้รู้จักกับวงเรามากขึ้น งานนี้เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่เวทีแรกของเราและมีค่าสำหรับพวกเรามากๆ พวกเราตั้งใจฝึกซ้อม และเล่นกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำโชว์ออกมาให้สนุกและทุกคนมีความสุขไปกับพวกเรา

เชื่อว่า การได้ขึ้นแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้ จะเป็นใบเบิกทางที่สำคัญให้กับเหล่า School Band ได้ก้าวเข้าสู่วงการดนตรีต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน.